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      นายกลนิท ์สารสนิ ประธานกรรมการหอการคา้ไทย 
กล่าวว่า การสัมมนาหอการค้าทัว่ประเทศ ครัง้ที่ 38  
จะมุ่งเน้นการเตรียมภาคธุรกิจให้พร้อมต่อการฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจในปี 2564 ธุรกิจต้องปรับรับวิถี new normal 
ซึ่งสมุดปกขาวจะมุ่งเน้นแนวทางการฟ้ืนฟูและเยียวยา
ภาคธุรกิจหลงัจากวิกฤตโควดิ เทรนด์การท าธุรกิจและ
การพฒันาโมเดลใหม่ทีม่ชีื่อว่า "Happy Model" ทีต่่อยอด
มาจากนโยบาย โครงการไทยช่วยไทย คือไทยเท่ มี
เป้าหมายเพื่อการพฒันาและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและ
บรกิารในทอ้งถิน่  
      นายปรัชญา สมะลาภา ประธานคณะกรรมการ
พฒันาเศรษฐกจิพืน้ทีภ่าคตะวนัออก กล่าวว่า ไดเ้ตรยีม 6 
ประเด็นหลกั ที่ ได้แก่ 1) ปัญหาขาดแคลนแรงงานด้าน
การเกษตร 2) การกระจายรายได้ให้ผู้ประกอบการราย
ย่อย 3) การผ่อนปรนวีซ่าจากต่างชาติ เข้ามาใน EEC  
4) ยกระดับมาตรฐานสินค้าสมุนไพรไทย  5) ส่งเสริม
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ขา้มพรมแดน และ 6) การเปิดให้
ผูค้า้อญัมณีต่างชาต ิเขา้มาซื้อพลอยทีจ่งัหวดัจนัทบุร ี

       ว่าที่ ร.อ.จติร์ ศริธรานนท์ ประธานคณะกรรมการ
พฒันาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคกลาง กล่าวถึง ประเด็นที่จะ
น าเสนอ 1) ดา้นเศรษฐกจิการเกษตร ควรส่งเสรมิการใช้
นวัตกรรมด้านไบโอเทคโนโลยีมาสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อ
กระจายรายไดแ้ละความรูใ้ห ้SMEs 2) ดา้นการท่องเทีย่ว 
ต้องมีการปรบัตัวหลังจากได้รบัผลกระทบจากโควิด-19 
นักท่องเที่ยวต่างชาติยงัไม่สามารถเขา้มาในประเทศได้ 
รฐับาลตอ้งมมีาตรการต่าง ๆ ออกมาช่วย 3) ดา้นการคา้ 
           

 

  

  

  

และบริการ เศรษฐกิจการค้ายงัซบเซา รัฐบาลต้องมี
นโยบายมากระตุน้ 
       นายวฒันา ธนาศกัดิเ์จรญิ ประธานคณะกรรมการ
พฒันาเศรษฐกิจพื้นทีภ่าคใต้ กล่าวว่า เรื่องหลกัทีจ่ะมี
การน าเสนอ คือ การพัฒนาเศรษฐกิจทัง้ด้านการ
ท่องเทีย่วและการช่วยเหลอืภาคธุรกจิท่องเทีย่วในเมอืง
หลกั ต้องการใหร้ฐับาลกระตุ้นใหค้นไทยเทีย่วไทยโดย
จะเน้นกระตุ้นการท่องเที่ยวชุมชน ส่วนการช่วยเหลือ
ผูป้ระกอบการอยากจะใหร้ฐับาลสนับสนุนเงนิกูด้อกเบี้ย
ต ่า (ซอฟต์โลน) หรือการจดัตัง้ กองทุนที่หอฯภาคใต้
เคยน าเสนอระหว่างการประชุม ครม.สัญจร ที่ภูเก็ต  
แต่ไม่ไดร้บัการพจิารณาจงึตอ้งมกีารผลกัดนัต่อ 

        นายอนุวตัร ภูวเศรษฐ เลขาธกิารคณะกรรมการ
พฒันาเศรษฐกจิหอการคา้ไทยพืน้ทีภ่าคเหนือ กล่าวว่า 
ข้อเสนอของภาคเหนือ ได้แก่ 1) การแก้ไขปัญหาฝุ่ น
ควนัภาคเหนือ 2) การเพิม่แหล่งกกัเกบ็น ้า ฟ้ืนฟูแหล่ง
ต้นน ้า โดยเรื่องนี้จะสอดคล้องกบัแนวทางของรฐับาล
เรื่อง "ขุดดินแลกน ้า" เป็นโครงการที่เอกชนสามารถ
ด าเนินการ ได้ตามที่ภาครฐัก าหนด 3) ประเด็นรวมที่
เกี่ยวพนักบัภาคส่วนอื่น เช่น เรื่องฟ้ืนฟูการท่องเทีย่ว 
โดยกระตุน้ใหป้ระชาชนใชจ้่ายเพื่อการท่องเทีย่วมากขึน้ 

        นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชยั ประธานกรรมการ
พฒันาเศรษฐกจิพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า 
ประเด็นแรกคือ การเปิดด่านชายแดนให้เกิดการ
คล่องตัวในการส่งสินค้ามากขึ้น เรื่องภาคการเกษตร
จะตอ้งส่งเสรมิการเกษตรใหม้รีายไดสู้งขึน้ เพิม่ปรมิาณ
การผลติมากขึน้เพื่อรองรบัแรงงานทีก่ลบับา้นและไดร้บั
ผลกระทบจากโควิด-19 และไม่ได้กลับไปท างานอีก 
ภาคบรกิาร การรกัษาพยาบาลและสาธารณสุขตอ้งปรบั
ใหป้ระชาชนไดร้บับรกิารทีด่ขี ึน้และทัว่ถงึมากขึน้ 

 

   

   

    

   


